

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบุญจันทร์ แสงสุข	ประธานสภา	บุญจันทร์ แสงสุข	
2	นายสมชาย มั่นยืน	รองประธานสภา	สมชาย มั่นยืน	
3	นายบุญเพ็ง จันทรล้า	สมาชิกสภาหมู่ 1	บุญเพ็ง จันทรล้า	
4	นายประสิทธิ์ บุญมาก	สมาชิกสภาหมู่ 1	ประสิทธิ์ บุญมาก	
5	นางอรพินท์ กิ่งมาลา	สมาชิกสภาหมู่ 2	อรพินท์ กิ่งมาลา	
6	นายสอน แสงสี	สมาชิกสภาหมู่ 3	สอน แสงสี	
7	นายน้อย แก่นแก้ว	สมาชิกสภาหมู่ 3	น้อย แก่นแก้ว	
8	นายประยงค์ นาคี	สมาชิกสภาหมู่ 4	ประยงค์ นาคี	
9	นางสมควร ชันขาว	สมาชิกสภาหมู่ 4	สมควร ชันขาว	
10	นายวิเชียร ร่มเย็น	สมาชิกสภาหมู่ 5	วิเชียร ร่มเย็น	
11	นายสัมพันธ์ อย่างสุข	สมาชิกสภาหมู่ 5	สัมพันธ์ อย่างสุข	
12	นายวิโรจน์ นาคแสร์	สมาชิกสภาหมู่ 6	วิโรจน์ นาคแสร์	
13	นายทองใบ พุดชู	สมาชิกสภาหมู่ 7	ทองใบ พุดชู	
14	นางทองใบ ศรีอุดมสุข	สมาชิกสภาหมู่ 7	ทองใบ ศรีอุดมสุข	
15	นายสถิตพงษ์ ครองศักดิ์	สมาชิกสภาหมู่ 8	สถิตพงษ์ ครองศักดิ์	
16	นางสาวสายชล จันทรล้า	สมาชิกสภาหมู่ 8	สายชล จันทรล้า	
17	นายเชิด สุขสนิท	สมาชิกสภาหมู่ 9	เชิด สุขสนิท	
18	นางสมศรี เสนคำ	สมาชิกสภาหมู่ 9	สมศรี เสนคำ	
19	นายนิธิ จันทรล้า	สมาชิกสภาหมู่ 10	นิธิ จันทรล้า	
20	นางพรรณิภา อยู่เย็น	สมาชิกสภาหมู่ 10	พรรณิภา อยู่เย็น	
21	นางสาวแจลัม เกตไสย์	สมาชิกสภาหมู่ 11	แจลัม เกตไสย์	
22	นางประภาศรี งามสง่า	สมาชิกสภาหมู่ 11	ประภาศรี งามสง่า	
23	นายสุวัฒน์ ยิ้มดี	สมาชิกสภาหมู่ 11	สุวัฒน์ ยิ้มดี	

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางยุภาวดี บุญมาก	นายก อบต.หนองอียอ	ยุภาวดี บุญมาก	
2	นายเที่ยง สุนทร	รองนายกอบต. หนองอียอ	เที่ยง สุนทร	
3	นายสามารถ ครองศักดิ์	รองนายกอบต. หนองอียอ	สามารถ ครองศักดิ์	
4	นางบัวแก้ว สุขศรี	เลขานุการนายก	บัวแก้ว สุขศรี	
5	นายสมเกียรติ สาระ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์	สมเกียรติ สาระ	
6	นายวิรัตน์ บุญมาก	เจ้าหน้าที่ธุรการ	วิรัตน์ บุญมาก	

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 นายก อบต.

3.2 ปลัด อบต.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 (วาระที่ 2) การแปรญัตติมาจ่ายหน่วยงานสำนักปลัด

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

เมื่อเวลา 09.00 น. นายบุญจันทร์ แสงสุข ประธานสภาได้กล่าวเปิดและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ประธานสภา แจ้งให้เลขานุการสภา แจ้งสำนักนายก อบต. แจ้งสำนักปลัด นายก อบต. แจ้งให้ที่ประชุม เพื่อประกอบการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ให้เวลาอ่านประมาณ 10 นาที)

ประธานสภาจึงถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะขอแก้ไขข้อความใดหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแก้ไขข้อความใด

-ประธานสภา จึงหามติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  
มติที่ประชุม รับรองเอกฉันท์

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

#### 3.1 นายก อบต แจ้งให้ทราบเรื่อง

การอบรม โครงการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พศ 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งอบรมเมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมปทุมรัตน์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ไปร่วมอบรม 3 คน คือ นางยุภาวดี บุญมาก นายก อบต นายสุวัฒน์ ยิ้มดี ปลัด อบต. นายสมเกียรติ สาระ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ก็มีเรื่องท้องถิ่นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พศ 2551 ซึ่งได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

#### 3.2 ปลัด อบต.

-ไม่มี

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

#### 4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

(วาระที่ 2) การแปรบัญญัติ รายจ่ายหน่วยงานสำนักงานปลัด อบต

-ประธานสภา กล่าวว่า จากการที่สมาชิกสภาฯ ได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 และได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัติติทั้งสภาฯ โดยการแปรบัญญัติรายจ่ายหน่วยงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในการประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2553 นั้นซึ่งการแปรญัติติรายจ่ายหน่วยงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายหรือแปรญัติติก็ขอเชิญ

นายกอบตได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้เข้าใจถึงภาพรวมของรายจ่ายหน่วยงานสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลว่าตั้งเลขรายจ่ายโดยรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2553 เกิดจากหมวดรายจ่ายต่างๆ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำหมวดค่าจ้างชั่วคราวหมวดค่าสาธารณูปโภค จะมียอดเพิ่มขึ้น ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ส่วนหมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ เงินอุดหนุนตัวเลขจะลดลงจากปี 2553 เพราะว่าในปีงบประมาณ 2554 รายจ่ายในส่วนของคุณค่าเบี่ยยังชีพผู้ป่วย เอกส์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุจะนำไปไว้ในรายจ่ายงบกลางจึงทำให้ตั้งเลขลดลงและเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นไม่ได้ตั้งไว้มีเฉพาะอุดหนุนสาธารณูปโภคมาตรฐานเท่านั้น ถึงแม้ว่าตัวเลขจะลดลงแต่ปริมาณงานและโครงการที่จะทำนั้นเพิ่มขึ้นจากปี 2553 มากพอสมควร

-นายวิเชียร ร่มเย็น ส อบต หมู่ 5 บ้านหัวเสือได้กล่าวสอบถามรายละเอียดตามโครงการหน่วยกู้ชีพตั้งไว้ จำนวน 400000 บาท อยากให้คณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำโครงการ และได้กล่าวเห็นด้วยกับการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งดูแล้วมีมากกว่าในปีที่ผ่านมา

นายกอบต ได้ตอบคำถามชี้แจงรายละเอียดของโครงการหน่วยกู้ชีพที่ตั้งไว้ 400000 บาท เพื่อใช้ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุโดยการนำส่งโรงพยาบาลหรือสถานอนามัยให้ได้รับการรักษาให้เร็วที่สุดโดยทางอบต ได้จัดหน่วยกู้ชีพไปอบรมและจะมาเข้าเวรยามประจำรถกู้ชีพ ตลอด 24 ชั่วโมง ในการเข้าเวรยามนั้นจะแบ่งเป็น 2 ผลัด ผลัดละ 12 ชั่วโมงมีหน่วยกู้ชีพอยู่ผลัดละ 3 คนซึ่งงบประมาณจำนวน 400000 บาท จะนำมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้หน่วยกู้ชีพที่เข้าเวรยามและจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมในระยะเวลา 1 ปี

นายทองใบ พุดชู ส อบต ม 7 บ้านนางแคบ ได้สอบถามรายจ่ายหมวดค่าจ้างชั่วคราว ดังนี้

ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา ซึ่งครั้งแรกมีอยู่ 1 อัตรา ทำไมเพิ่มมาเป็น 2 อัตรา

ค่าพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการเกษตร) ตำแหน่งนี้เพิ่มมาจากปี 2553

ค่าพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม) จำนวน 1 อัตราเพิ่มมาจากปี 2553

ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ประจักษ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 อัตรา เพิ่มมาจากปี 2553

นายก อบต กล่าวว่ เนื่องจากขณะนี้ได้ขออนุมัติปรับปรุงแผนอัตราพนักงานจ้างสี่ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน จำได้กำหนดตำแหน่งในส่วน of พนักงานจ้างทั่วไปเพิ่มขึ้น และขณะนี้ก็ได้รับอนุมัติจาก ก อบต ให้ดำเนินการจัดจ้างได้ตามตำแหน่งที่ขอจึงได้ตั้งงบประมาณรายรับไว้

นางประภาศรี งามสง่า ส อบต ม 11 ได้สอบถามแนวทางในการดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ซึ่งในปีงบประมาณ พศ 2554 ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างมากจะมีวิธีการอย่างไรให้การส่งเสริมอาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายก อบต กล่าวว่ สืบเนื่องมาจากการได้ออกพบปะกับประชาชนทุกหมู่บ้านและได้ทำการประชามหมู่บ้านแล้ว ส่วนใหญ่ ต้องการมีอาชีพเสริมหลักเก็บเกี่ยวข้าวและอยากมีรายได้เพิ่ม เพื่อจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นในปีงบประมาณ พศ 2554 ก็ได้เน้นโครงการส่งเสริมอาชีพที่ได้ข้อมูลมาจากการทำประชามหมู่บ้าน แนวทางดำเนินการก็มีการอบรมให้ความรู้ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ

ตลอดจนดูในเรื่องของการผลิตและการขยายตลาดให้ด้วย ซึ่งในที่นี้ก็จะได้รวมกลุ่มความสนใจของแต่ละกลุ่มอาชีพให้เป็นกลุ่มก้อน เพื่อจะได้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

นายทองใบ พุคชู ส อบต ม 7 บ้านนางแคบ ได้ยื่นข้อเสนอคำแปรญัตติรายจ่ายหน่วยงานสำนักงานปลัด คันนี้

โครงการความร่วมมือจัดงานเทศกาลสนมเมืองดอกจาน ประสานใจ ไหว้ปู่ตา ตั้งไว้ 100000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

ขอแปรญัตติเป็น

โครงการความร่วมมือจัดงานเทศกาลสนมเมืองดอกจาน ประสานใจ ไหว้ปู่ตา ตั้งไว้ 60000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2553 ตั้งงบประมาณไว้ 60000 บาท ซึ่งในการดำเนินการก็สามารถทำได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งงบประมาณตั้งไว้ 100000 บาทคิดว่ามากเกินไปควรปรับลดลงเหลือ 60000 บาท

ประธานสภาได้แจ้งให้นายกอบต ชี้แจงในการตั้งงบประมาณ โครงการ ความร่วมมือสนมเมืองดอกจานประสานใจไหว้ปู่ตา

นายก อบต กล่าวชี้แจงว่า ในปีงบประมาณ 2553 ตั้งโครงการนี้ไว้ในหมวดเงินอุดหนุนจำนวน 60000 บาท ซึ่งที่ทำการปกครองอำเภอสนมเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งในการนำขบวนไปร่วมงานนั้น อบต ได้ใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณ 600000 บาท ที่อุดหนุนทางอำเภอซึ่งก็ใช้จ่ายไปประมาณ 40000 บาท ดังนั้นในปีที่แล้วก็ใช้จ่ายโครงการนี้ไปประมาณ 100000 บาท ในปีงบประมาณ 2554 จึงตั้งไว้ 100000 บาทแต่เปลี่ยนจากหมวดอุดหนุนมาอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายของสำนักปลัด อบต เพราะว่าเป็นโครงการที่อพท ทั้ง 8 แห่งของ อำเภอสนมร่วมกันจัดขึ้น ดังนั้นจึงสมาชิกสภาได้พิจารณา

ประธานสภากล่าวว่า นายกอบต ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดแล้วดังนั้นจะได้หามติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบตามคำเสนอแปรญัตติหรือคงไว้ตามร่างเดิม

มติที่ประชุมคงไว้ตามร่างเดิม 20 ต่อ 1 เสียง  
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ประธานสภา กล่าวว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดแล้ว ดังนั้น จึงขอปิดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอเพื่อดำเนินการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 หมวดรายจ่ายหน่วยงานคลัง

ประธานสภา กล่าวปิดประชุมเวลา 13.00 น.

ผู้บันทึก

สุวัฒน์ ยิ้มดี

(นายสุวัฒน์ ยิ้ม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีโย

ผู้ตรวจสอบ

บุญจันทร์ แสงสุข

(นายบุญจันทร์ แสงสุข)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีโย